

โดย เมอร์ลิน

ทำไมรักถึงจืดจางอย่างรวดเร็ว เพราะความรักมีหลายด้าน หลายแฉกและหลายมุม

ดังนั้น ความรักสำหรับบางคนจึงสนุกสนานและสว่างไสวโชติช่วงไม่รู้ดับไม่มีมอด ถือเป็นรักแล้วรักเลยและไม่มีวันชะหรือหอกที่จะหมดอายุกันง่าย ๆ ตรงข้ามกับความรักของใครอีกหลายคนกลับเปื่อยง่ายหน่ายเร็ว รักกันแป๊บๆ ปู้ดปรี๊ดแต่แฉะเร็ว เดียวก็เซ็งเดียวก็เลิก ไม่รู้เป็นไปทำไมถึงเลิกกันเร็ว เลิกกันไวอย่างนั้น...ซึกสงสัยแล้วดิ

ซึ่งเอาเหอะ ใครจะรักกันช้าแต่เลิกกันไว หรือรักเร็ว เร็ว แฉะเลิกกันง่าย ง่ายก็ตามที่ มั่นยอมมีสาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจที่คอยบั่นทอนและกัดเซาะความรักให้จืดจาง และสาละวันเตี้ยลงแหงๆ เลย

งั้นมาดูกันดีกว่าว่า มีอะไรบ้างนะที่เป็นสาเหตุทำให้คู่รักห่างเหินกันเร็วและเบื่อหน่ายกันอย่างรวดเร็ว ปู้บปู้บ จึงทำให้รักจืดจางต่างฝ่ายต่างหันหลังให้แก่กัน ก็เพราะเหตุผลดังต่อไปนี้ไง เช่น...

#### 1. เมื่อหมดสวย หมดหล่อ

เพราะวังวนของสังขารมนุษย์นั้นไม่เที่ยง และคนเรายังฝืนกฎธรรมชาติไม่ค่อยจะได้ จึงทำให้ผิวพรรณของวัยหนุ่มวัยสาวพออายุมากขึ้น จึงไม่เต่งตึงเหมือนแต่ก่อน แฉะบางคนพอริ้วรอยมาเยือนก็ไมยอมหาวิธีบำรุงผิวลบรอยเหี่ยวย่นเตรียมไว้ ล้วงหน้าชะด้วยสิ แต่อย่างว่ามนุษย์แต่ละคนกว่าจะหมดสวย หมดหล่อก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่าย

บางคนอยู่กว่าจะไม่หล่อไม่สวยนูนแน่ ต้องใช้เวลาเป็น 10-20 ปี กว่าความซราจะมาเยือน หรือจะมาพราวความงามของใบหน้าไปจากพวกเขา

ตอนนี้ใครที่ยังสวยและยังหล่ออยู่จึงชะล่าใจได้หน่อย กระนั้นอย่าลืมหันส่องกระจกดูตัวเองบ่อยๆ ละกัน

เมื่อเมื่อไหร่หน้าตาเปลี่ยนไปในทางรูปร่างรอยจะได้บำรุงบำเรอตัวเองได้ทันใจ จ๊ะ

#### 2. เมื่อแฟนทำให้ผิดหวัง

เพราะทุกคนชอบตั้งความหวังไว้ที่คนรัก เช่น หวังว่าแฟนจะเป็นคนโรแมนติก แต่ที่ไหนได้ แค่มัโรกะตีกะโรกะคุณเอาซะเลย แฉะยังเป็นคนเฉยเมย

ไม่ค่อยแสดงอารมณ์และความรู้สึกซะด้วยซ้ำ ไม่งั้นก็หวังว่าแฟนจะเป็นคนช่างเอาอกเอาใจ แต่การเอาใจใส่ของเค้าโง่งมีเฉพาะช่วงเริ่มต้น "ก่อร่างสร้างรัก" ก็ไม่รู้

เมื่อเป็นถึงพอเวลาผ่านไป 5 ปี 10 ปี เค้าจึงไม่ค่อยเอาใจคุณเหมือนอย่างเดิม ก็เริ่มผิดหวังแล้วหึงห่มะ แล้วเมื่อคนเรากลับเอาความผิดหวังเก็บไว้กะตัวมากเข้า

ก็ย่อมเป็นเหตุทำให้ความรักถดถอยไปเลย โอ๊ย รู้จึ๊ อย่าไปตั้งความหวังอะโรกะคนรักซะก็สิ้นเรื่อง...ว่าแต่ ใครจะทำได้เนอะ

#### 3. เมื่อหึงมากเกินไป ก็เป็นอาการไม่งามที่ทำให้แฟนหน่ายได้เหมือนกัน

ลองคิดดูถ้าคุณรักเค้ามาก จนมัวแต่ตามหึงหวงไม่ยอมให้แฟนได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนต่างเพศ หรือแม้แต่เพื่อนฝูงซะบ้างเลย

แล้วใครที่ไหนจะปลาบปลื้มกับการเป็นแฟนของคุณล่ะเจ้าคะ! แม้จริงอยู่ที่ว่า ความรักกับความหึงหวงนั้นเป็นของคู่กัน แต่ควรแยกแยะความรักกับอาการหึงหวง

ที่มักแสดงออกด้วยสายตาอาฆาตให้ออกจากกันโดยเด็ดขาดซะก่อนดีกว่า จะได้ไม่หึงบึงบังกันทีหลัง โอ๊ย มันน่าเวียนหัวจะตายไป งั้นเอาใจตีมะ

หึงแต่พองามเถอะนะที่รัก!

#### 4. เมื่อเจ้าชู้ซะจนรับไม่ได้

เป็นใครจะทนไหวละอะ ถ้าเมื่อมีแฟนเจ้าชู้ เทียวเร่ขายขมจีบใครต่อใครจะไปทั่วนะ ซึ่งพวกทำตัวเจ้าชู้นี้ก็เหลือเกิน ทำไมไร้จะมีแฟนคนเดียวมันจะตายรีใจ?

ถึงต้องเทียวไปตามจีบคนโน้นที คนนี้ด้วย เนี่ยละนะ เพราะมีนิสัยไม่รักเดียวใจเดียว แต่เทียวแจกรักไปเรื่อยๆ นี่แหละ จึงเป็นที่มาของอาการหมกหมักได้ง่ายที่ซู้ด

อะเพราะใครอยากมีแฟนเจ้าชู้มั่ง? เชื้อดีไม่มีหรือหอก แม้แต่คนเจ้าชู้เองก็ไม่อยากมีแฟนเป็นแบบตัวเอง ไซ่มะ... โอ๊ย อย่าทำเป็นสายหน้าไม่ยอมรับความจริง...เออะ

#### 5. เมื่อโดนโกหกบ่อยๆ ย่อมเข็ดกันบ้างสิยะ

อ้อ ซินมีแฟนซี้จู้ แบบช่างโกหกตลบละแล้งนี้ก็น่าเลียดกับเค้าเหมือนกันนะ แหมจะคบกันแบบจริงจังไม่ได้หรือจ๊ะ ทำไมต้องโกหกกันด้วย!

ใครเกิดมีแฟนเป็นคนช่างมุสาวจา แล้วจะไปมีความสุขได้ไงกัน เพราะวันๆ เค้าต้องคอย "ปั้นน้ำเป็นตัว" แล้วว่า วันนี้จะพูดปะกะแฟนว่าอะไรดี โอ๊ย

เป็นนี้แล้วจะอยู่ด้วยกันยังไหว จะให้ "ทน" อยู่แล้วเดียวก็ชินกันไปเองนะรี เฮ้ย...ไม่เล่นด้วย หรือกะ

#### 6. เมื่อแฟนติดการพนันซะจนงอมแงม

ซินใครมีแฟนชอบเล่นการพนันมั่งมาก แบบว่าติดหนึบเล่นหวย, เล่นม้า, เล่นพนันบอล ฯลฯ แฉะวันๆ ยังหายใจเข้าออกเป็นการพนันละก็

ท่านว่าดวงในเรื่องการมีคู่จะสั้นไหวก็คราวนี้แหละ เพราะอะไรนะหรือ? เพราะพวกบ้าการพนันนะ มักทุ่มเทเงินทองไปกับสิ่งเหล่านี้ซะจนหน้ามืดตามัวนะเซ

แฉะผลออก ไซ้เงินตัวเองยังไมพอบางรายคิดเอาเงินในส่วนของแฟนไปปลุกด้วยหนี้สิ ว้าย...แล้วใครจะทนไหวว่า ยิ่งพวกนี้ยิ่งชอบเล่นเสียมากกว่าจะได้ตั้งคักกลับคืนด้วยดี

เฮ้อ ยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้ม

#### 7. เมื่อโดนแฟนใช้กำลังทำร้ายร่างกาย

หากใครโดนแฟนใช้กำลังทำร้ายเอาละก็ อย่าไปทนเป็นกระสอบทรายให้เค้าซ้อมเขียวนะ การทำเช่นนี้แสดงถึงความถ่อยเถื่อน ที่ไม่ว่าใครก็รับไม่ได้ทั้งนั้นแหละ โถ

ทำไมรักจึงจีตจางอย่างรวดเร็ว

เขียนโดย นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา

วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2009 เวลา 14:26 -

---

มีแต่คนรักกันเค้าจะทะนุถนอมทั้งน้ำใจและทั้งเรือนร่างให้แกกัน แต่อันนี้ต้นมือไว ตีนไว มิน่าถึงได้ทำให้หมดรักกันเร็วก็เจี๊ยะ  
ทั้งหมดล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้รักโรยราไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งคุกรักไหนดเมื่อทราบแล้ว ก็อย่าเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านี้เลยนะฮ้า จะได้ครองรักครองเรือนกันไปนานๆ  
โถ รักกันนานๆนะ ไม่ผิดกติกาสากลอะไรหรอกจ้า แถมมีแต่ใครๆ ให้อีกเป็นคู่กันตลอดกาลด้วยฮ้า เอ้า...จันวันนี้คุณแจกจูบแฟนรียังจะ  
แล้วอย่าลืมหยอดคำหวานพูดภาษาดอกไม้ด้วยละ